
 
แบบฟอร์ม ITA.SRU – O20 

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2567 วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : 
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
    3. พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  
    4. พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)  
ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 8 คน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ 4 คน ลาประชุม 4 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. รศ.ดร.เรวด ีกระโหมวงศ์ 

 
สังกัดกลุ่มหลักสูตรการประเมินผลและวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

3. นายเสรี นนทสูต ิ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) 

4. นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
ผู้ลาประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว  

สถานที่ทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  

2. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  
3. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สังกัดสำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิ
เมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย  
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ผลจากการมีส่วนร่วม :  
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  
        ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสนออนุมัติการ
ให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 24 ราย และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ผู้นำเสนอระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 ราย ต่อสภาวิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 24 
ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการให้ปริญญา 
        โดยระดับบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเอกสารหน้า 2 ในบรรณานุกรมท่ี
อ้างอิงบรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา” 

    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
        ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2568) ต่อสภาวิชาการ ดังนี้  
        1. กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผศ.นิรมล ยินดี ซึ่งย้ายไปประจำ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็น ผศ.พิชยา มณีนาวา   
        2. ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิม 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2568 เป็นต้นไป       
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) ต่อสภามหาวิทยาลัย  

     3. พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)   
         ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) เป็นผู้นำเสนอกรอบแนวคิดของหลักสูตร ต่อสภา
วิชาการ 
         มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567    
          โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ตัดจุดคุ้มทุนออก รายละเอียดการคิดจุดคุ้มทุน ให้เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
2. ปรับภาษาท่ีใช้ในการเขียนให้สมบูรณ์มากข้ึน เช่น เอกสารหน้าที่ 5 ใน PLO4 เรื่องปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณ จะเน้นเฉพาะการปฏิบัติงานหรือเน้นในเรื่องอ่ืนด้วย อาจจะต้องใช้ภาษาให้กว้าง ซึ่งหากดูในเรื่อง
ของศาสตร์แล้วจะเห็นว่ามีการทำงานนอกเวลาค่อนข้างเยอะ ควรปรับภาษาให้กว้างขึ้น เช่น แสดงออกถึงการ
เป็นผู้มีจรรยาบรรณ เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา 

3. หน้าที่ 11 ปรับการใช้ภาษาให้เป็นระบบเดียวกัน ในเรื่องวิธีการประเมินของแต่ละชั้นปี เช่น บาง
ชั้นปี ใช้วิธีการข้ึนก่อน บางชั้นปีใช้เครื่องมือขึ้นก่อน ให้ทบทวนดูว่าจะใช้วิธีการข้ึนก่อน หรือเครื่องมือขึ้นก่อน 

4. ตัวบ่งชี้ในหน้า 11 มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะในชั้นปีที่ 1 และ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 และท่ี 2 
ให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
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5. ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนอ อาจจะใช้คำถาม 4 ข้อ ของบลูม ในการกำหนดกรอบแนวคิด คือ 
              5.1 ต้องการอะไร คือ ต้องการสร้างบัณฑิตให้เป็นแบบไหน ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
outcomes)   
              5.2 จะทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) แบบที่ต้องการ จะต้องใช้องค์ความรู้
อะไรบ้าง เช่น เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เรื่องของการจัดการภัยพิบัติ  
               5.3 การใช้องค์ความรู้เหล่านั้น จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ซึ่งไปกำหนด
เป็นรายวิชา มีคำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน มีวิธีการวัดประเมินผล  
               5.4 จะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุผล เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านั้น โดยการสร้างเกณฑ์ประเมินเอาไว้    

     4. พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)  
         รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2568) เป็นผู้นำเสนอหลักสูตร ต่อสภาวิชาการ 
         มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) 
และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
         โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         1. หน้า 8 ข้อ 4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) ซึ่งยังขาดความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
         2. หน้า 11 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาข้อ 6.4 คุณสมบัติในการสอบอัยการ ผู้
พิพากษา ตุลาการศาลปกครอง ควรตัดออก  
         3. ควรจะขยายความแผน 1.1 กับ 2.1 ว่าแต่ละแผนหมายถึงอะไร เพ่ือจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
         4. การกำหนดโครงสร้างจำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละแผน ควรเขียนสื่อให้เห็น 
อย่างชัดเจน ว่าแตกต่างกันอย่างไร 
         5. ไม่ควรนำเสนอว่ากลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายของหลักสูตรเป็นไปเพื่อการปรับวุฒิเพียงอย่างเดียว 
ควรจะเน้นถึงบุคคลที่ต้องการความเป็นเลิศทางด้านวิจัย  
         6. หลักสูตรควรเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิจัย 
         7. อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้มีภาระงานมาก จะสามารถมาดำเนินการจัดการ 
เรียนการสอนได้หรือไม่      
         8. หลักสูตรจะต้องคำนึงถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่ามีเป้าหมายในการดำเนินการจัดหามาจาก
ที่ไหนบ้าง 
         9. กลุ่มเป้าหมายผู้พิพากษาและอัยการ อาจไม่ได้มีความรู้หรือมีทักษะทางด้านการวิจัย หากไปลด 
เกณฑ์เรื่องการวิจัยให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ จะทำให้หลักสูตรขาดคุณภาพ 
         10. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้ชัดเจน รวมทั้งจุดเน้นของหลักสูตรว่าเน้นด้านใด  
         11. ระบุระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจนว่ากี่ปี 
         12. ในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดแล้วจะต้องมีคุณภาพ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องทำ
การวิจัย  สิ่งที่สำคัญคือการกำหนดหัวข้อวิจัย  
         13. ให้ตัดคำว่าการปรับวุฒิให้แก่ผู้พิพากษา อัยการ ออก เพราะทำให้หลักสูตรดูขาดคุณภาพและไม่
น่าเชื่อถือ  
         14. หลักสูตรควรระบุว่าจะเน้นความเป็นเลิศในการทำวิจัยด้านใด อาจจะเน้นด้านกระบวนการ 
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ยุติธรรม หรือในด้านใดของกฎหมาย เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีด้านระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็น เพ่ง 
อาญา ปกครอง และมหาชน ไม่มีศาสตร์ความรู้ที่กำลังเป็นกระแสความนิยมในปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรจะทำ
การตลาดว่าทำศาสตร์เชี่ยวชาญไปในด้านใด หรือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตไว้อย่างกว้าง ๆ แบบทั่วไปก่อน แล้ว
มากำหนดตอนหลัง   
 15. ควรเน้นเรื่องสมรรถนะชั้นปีให้ชัดเจน ให้ถึงการสังเคราะห์  
 16. หน้า 18-20 ให้ทบทวนขั้นตอนในการลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
          17. ควรปรับวิธีการเขียน PLOs ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน      
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงานของหน่วยงาน : ดังนี้ 

1. มีการปรับแก้เอกสารประกอบการนำเสนออนุมัติการให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
     2. ปรับปรุงกรอบแนวคิดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยตัดจุดคุ้มทุนออก ปรับภาษาท่ีใช้ในการเขียนให้สมบูรณ์ ใช้ภาษาให้
เป็นระบบเดียวกันในเรื่องวิธีการประเมินของแต่ละชั้นปี ปรับตัวบ่งชี้แต่ละชั้นปีให้มีความแตกต่างกัน นำ
คำถาม 4 ข้อของบลูม มาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร และสร้างเกณฑ์การประเมินเพ่ือจะได้
ทราบว่าบรรลุผล เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรได้กำหนดไว้ 
         3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ให้เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) ปรับแกตั้ด
คุณสมบัติในการสอบที่เก่ียวข้องกับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ขยายความของแผนแต่ละ
แผนที่หลักสูตรกำหนดให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าแต่ละแผนหมายถึงอะไร  กำหนดโครงสร้างจำนวนหน่วย
กิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละแผน โดยเขียนสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร การ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้มีความชัดเจน นอกจากเพ่ือการปรับวุฒิแล้วยังเน้นไปถึงบุคคลที่ต้องการ
ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย ในเรื่องการจ้างอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิมีการคำนึงถึงภาระงานของบุคคล
เหล่านั้นด้วย และจะต้องคำนึงถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าจะจัดหามาจากท่ีใดบ้าง รวมทั้งจุดเน้นของ
หลักสูตรว่าเน้นทางด้านใด มีการกำหนดระยะเวลาการศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งหลักสูตรมีการระบุว่าจะเน้น
ความเป็นเลิศในการทำวิจัยด้านใด 
เอกสารประกอบการดำเนินงาน :  
1. รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2567 
2. ภาพประกอบในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 12/2567 

      
ผู้รายงาน : นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์. ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก 

               วัน/เดือน/ปี : .4 พฤศจิกายน พ.ศ.2567.. 
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